

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ trở về Tuyên Quang
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp:

TRỞ VỀ THỦ ĐÔ KHÁNG CHIẾN

Ghi chép của CẤN QUANG TUẤN



Đồng chí Trần Văn Tuấn chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, đảng viên thôn Yên Thượng bên khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ trở về Tuyên Quang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta và tổ chức Lễ khai mạc tuần văn hoá du lịch "hành trình về Thủ đô kháng chiến" đồng chí Trần

Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tổ chức Nhà nước đã tham dự Lễ

kỷ niệm sự kiện quan trọng này do Tỉnh uỷ, HỘND, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Những ngày đáng nhớ này được tổ chức tại Tuyên Quang cũng đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 32 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã nói lên rất nhiều ý nghĩa về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng với những năm tháng hào hùng của dân tộc ta, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu. Trong những trang sử vẻ vang đó, thật tự hào khi có rất nhiều trang đã được viết lên từ Tuyên Quang, Thủ đô kháng chiến.

60 năm trước, theo chân Bác trở lại Tuyên Quang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp, có nhiều cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước trong đó có Bộ Nội vụ. Đã có nhiều năm tháng kháng chiến, trên mảnh đất Tuyên Quang lịch sử, giàu truyền thống yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, trong sự đùm bọc, yêu thương của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Bộ Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ, củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ nhân dân góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp. Do vậy, đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ, của ngành Tổ chức Nhà nước mỗi khi có dịp trở lại Tuyên Quang là một dịp về nguồn, về với Thủ đô kháng chiến để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang; để vững vàng bước tiếp trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Văn Tuấn thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tổ chức Nhà

nước chuyển tới Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lòng biết ơn sâu nặng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ về những tháng năm kháng chiến đã đùm bọc, che chở, giúp đỡ Bộ Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta.

Trở lại Tuyên Quang lần này, thay mặt Lãnh đạo Bộ, đồng chí Trần Văn Tuấn bày tỏ sự vui mừng được chứng kiến và nồng nhiệt chúc mừng những tiến bộ, đổi thay cùng những thành tựu hết sức to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được và tin tưởng chắc chắn rằng Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến sẽ ngày càng đổi mới và phát triển, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được chăm lo và cải thiện tốt hơn. Đồng chí cũng khẳng định, Bộ Nội vụ trong phạm vi trách nhiệm của mình sẽ cố gắng làm hết sức mình góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển của Tuyên Quang và coi đây là trách nhiệm đồng thời là tình cảm sâu nặng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức Nhà nước.

Cùng nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Tuấn đã về thăm Khu di tích lịch sử của Bộ tại thôn Yên Thượng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thăm và kiểm tra việc quản lý, sử dụng Nhà Văn hoá thôn - quà tặng của Bộ Nội vụ cho chính quyền và nhân dân địa phương.

Cùng đi với Thứ trưởng Trần Văn Tuấn có đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Chánh Văn phòng Bộ và đồng chí Hứa Minh Dịch - Giám đốc Sở Nội vụ Tuyên Quang. ■